

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ĐỒNG CHÍ CHÁ A CỬA - ỨNG CỬ VIÊN
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính thưa

.....

Kính thưa các vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể cử tri!

Hôm nay tôi cùng với các đồng chí ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 15 rất vui mừng, vinh dự được gặp gỡ, tiếp xúc với đồng bào cử tri tại 16 xã của huyện Bắc Yên (*Tà Xùa, Làng Châu, Xím Vàng, Háng Đồng, Hang Chú, Hồng Ngòi, Phiêng Ban, Chiềng Sại, Phiêng Côn, Tạ Khoa, Mường Khoa, Hua Nhàn, Song Pe, Chim Vàn, Pắc Ngà và thị trấn Bắc Yên*). Lời đầu tiên, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi; chúc hội nghị thành công tốt đẹp!

Thưa toàn thể cử tri!

Họ và tên tôi là Chá A Cửa, chức vụ hiện nay ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La. Về quá trình và kinh nghiệm công tác: Tôi có 8 năm (*từ năm 2003-2009*) làm công tác đoàn thanh niên (*từ cán bộ chuyên trách công tác đoàn, Phó BT, BT huyện đoàn; Phó BT, BT tỉnh Đoàn; gần 6 năm làm Bí thư huyện ủy Sông Mã; cũng gần 6 năm là UVBTV tỉnh ủy; làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Phó Trưởng Ban, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy và 7 tháng là Phó Bí thư Đảng đoàn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh*).

Tôi xin chân thành cảm ơn các vị cử tri đã đã có mặt tại Hội nghị quan trọng ngày hôm nay; Trong 5 năm qua, cử tri đã luôn ủng hộ, giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tin nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đây là vinh dự lớn của bản thân, song cũng là trách nhiệm rất to lớn trước Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Là một cán bộ chủ chốt của tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao. Trong 5 năm qua, với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân toàn tỉnh, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,46%/năm, đạt mục tiêu "*là tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc*"; tỉnh cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách, huy động các nguồn lực của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội; từng bước cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân

dân, trong đó tập trung đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, những xã đặc biệt khó khăn và đối tượng chính sách.

Tôi rất mong được cử tri bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Với trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh, cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung vào tham mưu cho tỉnh và chỉ đạo thực hiện tốt nội dung sau:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật, tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, lắng nghe ý kiến đóng góp của cử tri, tham gia giám sát các hoạt động cơ quan nhà nước để mang lại kết quả thiết thực cho nhân dân.

2. Nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành cùng với các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

3. Với cương vị là đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian tới tôi đặc biệt quan tâm và nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ để nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh như sau:

Một là, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong công tác tổ chức và hoạt động của HĐND.

Hai là, phát huy dân chủ trong sinh hoạt của HĐND, tạo sức mạnh và sự năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Dân chủ trong thảo luận quyết định chính sách, trong tranh luận, chất vấn tại nghị trường, trong các cuộc thẩm tra, giám sát chuyên đề, ...

Ba là, chủ động, tâm huyết, trách nhiệm trong việc nghiên cứu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để kịp thời tham mưu cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Bốn là, chủ động cải tiến, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với từng điều kiện cụ thể, nhất là việc: Đổi mới nội dung, phương pháp ban hành nghị quyết; lựa chọn nội dung khảo sát, giám sát bao quát các lĩnh vực và phải là những vấn đề trọng tâm, vấn đề lớn đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, những vấn đề được cử tri quan tâm.

Năm là, đa dạng linh hoạt các hình thức tiếp xúc cử tri; tăng cường các hoạt động đối thoại trực tiếp, tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề gắn với tham vấn ý kiến cử tri về các nội dung quyết định tại kỳ họp; tích cực đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri triệt để.

Sáu là, đề cao tinh thần đoàn kết, tập trung, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, thực hiện tốt dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND các cấp, nhân rộng nội dung, cách làm hiệu quả.

Bây là, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ, bộ phận tham mưu giúp việc, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND.

4. Là đại biểu ứng cử tại huyện Bắc Yên, tôi sẽ chỉ đạo cùng với lãnh đạo huyện thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16. Phân đầu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế của huyện với tốc độ nhanh, bền vững gắn với xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục; quan tâm phát triển hệ thống trường lớp các bậc học ở vùng cao, vùng khó khăn; đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia, y tế dự phòng; quan tâm thực hiện các chương trình, chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo nhiều việc làm, thu hút, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

5. Tôi luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, nắm bắt kịp thời và phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với các cấp, các ngành, đề xuất xây dựng chính sách sát thực, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên đây là nội dung chương trình hành động của tôi. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của cử tri để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó./.

Nơi nhận:

- Ủy ban bầu cử tỉnh Sơn La.

**NGƯỜI ỨNG CỬ
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA XV**



Chá A Cúa